



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหา"ลัยยังสะดุด แห้วเงินปกติปี"51-ขงใช้งบฯกลาง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการขอเพิ่มเงินเดือนให้กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบการขึ้นเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ต่อมาภายหลังจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากติดขัดที่กระบวนการเสนอของบประมาณจนไม่สามารถบรรจุลงในรายการงบประมาณปกติได้ แต่จากการชี้แจงงบประมาณที่ผ่านมา ทางสำนักงบประมาณแจ้งว่าได้รับทราบมติ ครม.ดังกล่าวแล้ว และพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณให้โดยใช้งบประมาณกลาง เพียงแต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะต้องทำเรื่องเสนอเข้ามาใหม่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 256 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะได้รับเงินไม่ทันเดือนตุลาคมนี้ ต้องได้รับเงินย้อนหลัง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ สกอ.ที่จะต้องทำเรื่องเสนอขอใช้งบประมาณกลางไปโดยเร็ว

นายสุเมธ แยมุ่น เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คนใหม่ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว ครม.ได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตามมติ ครม. แต่ใช้งบประมาณปกติในปีงบประมาณ 2551 ไม่ได้ เพราะการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นไปแล้ว ต้องทำเรื่องเสนอขอใช้งบประมาณกลาง อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ สกอ.ยังไม่ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยใดเลย หากได้รับข้อมูลมาพร้อมเมื่อใดทาง สกอ.ก็พร้อมที่จะผลักดันอย่างเต็มที่

ด้านนายสมหมาย ลักษณ์รักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงบประมาณ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกอ.เคยทำเรื่องขอแปรญัตติใช้งบประมาณประจำปี 2551 เพื่อนำมาใช้เพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยสำนักงบประมาณให้เหตุผลว่ามีเรื่องอื่นที่จำเป็นและต้องใช้งบประมาณที่เร่งด่วนมากกว่า อย่างไรก็ตาม การของบฯเพิ่มดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และเท่าที่ทราบขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็กำลังรวบรวมข้อมูลเสนอ สกอ.เพื่อทำเรื่องขอใช้งบประมาณกลางอยู่

หน้า 26